



# สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร  
กรมส่งเสริมการเกษตร  
กรมส่งเสริมการเกษตร  
ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร  
agritech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2567

ส่วนภูมิภาค			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
วิสาหกิจชุมชน	1	พ่อเมืองเชียงใหม่ชูกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ปาน-สันเกียง	เว็บไซต์ เชียงใหม่นิวส์

# พ่อเมืองเชียงใหม่ชุกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ปาน-สัน เกียง

25 Jun 67



## พ่อเมือง ชุกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

พ่อเมืองเชียงใหม่ชุกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ปาน-สันเกียง แก่จนอย่างยั่งยืนเข้าประเมินรางวัล  
เลิศรัฐ

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานต้อนรับ คณะกรรมการในการรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปี 2567 ผลงาน “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยบ้านแม่ปาน-สันเกียง สูตรสำเร็จแก้จน ต้นแบบชุมชนยั่งยืน” โดยนายสุวิทย์ อมรนพรัตน์กุลเป็นประธาน กรรมการ พร้อมด้วยนายเรืองพจน์ ธารานาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 กล่าวสรุปภาพรวมของผลการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นายวิรัช จันทโรทัย , นายปฐมชาติ ศรีเจริญจิตร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรักษาการแทนเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอแม่แจ่ม นายพรหมเมศ ถาวร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่วนราชการร่วมให้ข้อมูลและต้อนรับ ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อ.แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

นายเจษฎา กายย์ไชย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศให้ข้อมูลการดำเนินงานว่า สำนักงานเกษตรจังหวัด เชียงใหม่ และสำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่มใช้ระบบส่งเสริมการเกษตร T&V system และ พรบ. ส่งเสริมวิสาหกิจ ชุมชน พ.ศ. 2548 เป็นกลไกหลักในการส่งเสริมกิจกรรมให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยบ้านแม่ ปาน-สันเกียง และบูรณาการการทำงานร่วมกับเครือข่ายและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มต้นจากความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และโครงการธรรมชาติปลอดภัยของเครือเจริญโภคภัณฑ์ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม ศูนย์ เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรอำเภอแม่แจ่ม ร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยบ้านแม่ปาน-สันเกียง ให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด เกษตรธรรมชาติปลอดภัย และสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวใน แปลงเกษตรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงาน ของโครงการฯ การบูรณาการการทำงานดังกล่าว ส่งผลให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมระหว่างภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน โดยมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตร ของตนเองจากพืชเชิงเดี่ยวข้าวโพด เป็นการปลูกพืชผัก ไม้ผล หลากหลาย เลี้ยงสัตว์ ยึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมลดPM อีกทั้งเป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชน นักเรียนโรงเรียนในชุมชน แม้กระทั่งช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมาก็สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

จากการร่วมมือ ร่วมใจ ของทุกภาคส่วน ส่งผลให้สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยบ้านแม่ปาน-สัน เกียง มีรายได้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายขั้นต่ำลดหนี้สิน สามารถเข้าถึงปัจจัย 4 ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตได้ดีขึ้น ชุมชนเกิด ความเข้มแข็ง มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมใน ชุมชนดีขึ้น

